



เด็กแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษ อาจจะเรียกว่า โพรสวรรค์ (Talent) ก็ได้ค่ะ ที่แตกต่างกันออกไป; เด็กแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษ อาจจะเรียกว่า โพรสวรรค์ (Talent) ก็ได้ค่ะ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งพรสวรรค์นั้น อย่างที่เราเข้าใจ ก็อาจแบ่งแยกได้ 2 อย่าง ก็คือ ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิด กับเกิดจากการฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เกิดเป็นความชำนาญโดดเด่นเหนือใครๆ ซึ่งเด็กในวัยนี้ คุณพ่อคุณแม่ก็พอที่จะมองออกไม่มากนักอยู่แล้วค่ะ



- นักศิลปะ; เด็กที่มีสามารถในเชิงศิลปะประเภทต่างๆ เช่น วาดรูป งานปั้น ตัด เปะเป็นรูปเป็นร่างตามจินตนาการต่างๆ ได้มากมาย
- นักประดิษฐ์; เด็กที่สามารถนำวัสดุรอบๆ ตัวมาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างน่าทึ่ง เช่น เฉากลองกระดาษปลา

หลุดด้วยมาประดิษฐ์เป็นรถ หรือไม่ก็นำขวดน้ำพลาสติก และมอเตอร์ของเล่นเก่าๆ มาประดิษฐ์เป็นเรือวิ่งบนน้ำได้

-นักพูด หากลูกมีคุณสมบัติพูดเป็นนักแก่นักขุนทอง ก็เริ่มถูกทางแล้วค่ะ เด็กประเภทนี้จะชอบเข้าสังคมและขยันทำกิจกรรมมากที่สำคัญจะมีเพื่อนเยอะมากด้วย เกิดจากความอหิวาศัยที่ตื่นั่นเอง แต่ทั้งนี้ การพูดเก่ง ก็ใช่ว่าจะเป็นนักสื่อสารที่ดีได้ ของอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับารฝึกฝนและประสบการณ์สำคัญที่สุดค่ะ

-นักดนตรี มีความสามารถทางด้านการแสดงดนตรี เช่น ร้องเพลงได้เพราะ ไม่เพี้ยน ตรงจังหวะ หรือสามารถเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ ได้ดี เช่น กีตาร์ ไวโอลิน เปียโน หรือเครื่องดนตรีไทย ในขณะที่บางคน ถนัดทางเต้น เวลาได้ยินเพลงหรือดนตรีที่ถูกใจก็มักจะเต้นตามจังหวะนั้นๆ ได้อย่างตรงจังหวะหรือแค้นองเห็นคนเต้นท่าทางต่างๆ ก็สามารถเต้นตามได้อย่างถูกต้อง หรือนำมาสร้างสรรค์ไอเดียแปลกได้ด้วยตนเอง

-นักกีฬา ทักษะด้านกีฬาแม่คนเราจะฝึกฝนได้ทุกย่าง แต่ก็เชื่อว่า จะเก่งได้เสมอไปทุกๆ คนหรือจริงมั๊ยคะ ซึ่งกีฬาสมัยนี้ก็มีให้เลือกเล่นได้หลายอย่างคะ

-นักคณิตศาสตร์ เด็กพวกนี้พอเห็นตัวเลขจะกระโจนเข้าไ้เลยคะ คิดเลขได้ไวมาก เพราะเห็นเป็นเรื่องสนุกในการค้นหาคำตอบหรือแก้ปัญหาใจหายากๆ ถือเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งที่อยากเอาชนะให้ได้

-นักวิทยาศาสตร์ เด็กที่มีความสามารถในการค้นคว้า ทดลอง ช่างสังเกตและเปรียบเทียบทุกอย่างมีเหตุผล ลักษณะเด็กแนวนี้จะค่อนข้างรักสันโดษนิดนึงคะ สามารถขลุกอยู่กับการทดลองสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นวันๆ เลยทีเดียว

{xtypo_info}เทคนิคส่งเสริมพรสวรรค์

-**สังเกต ** พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตว่าลูกชอบด้านไหน แต่ห้ามยึดเยียดด้วยความชอบของตัวเอง

-**สนับสนุน** เมื่อค้นพบก็ต้องสนับสนุนให้ทำกิจกรรมนั้นบ่อยๆ ได้ฝึกฝนกับคนที่มีความชำนาญ

-**ให้กำลังใจ** เพื่อให้ลูกมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ในการที่จะพัฒนาพรสวรรค์ให้เพิ่มขึ้น

-**ความสม่ำเสมอ** ต้องอดทน และใจเย็น ทักษะต่างๆ ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนที่ต่อเนื่องคะ

ที่มาบางส่วน <http://kid.plearnkid.com/?p=4152>{xtypo_info}

แสดงแบบ ด.ญ.จวิศญา ขุนพรหม (น้องเองเจิ้ล)